

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực dân tộc)**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, trên cơ sở Báo cáo số 889/BC-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về công tác năm 2023, các ủy viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá của UBND tỉnh tại báo cáo, đồng thời thảo luận phân tích thêm một số vấn đề, cụ thể như sau:

I. Về kết quả đạt được

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh với tinh thần quyết tâm, linh hoạt bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Cụ thể:

- Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tổ chức thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

- Quan tâm kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh nhằm giúp UBND tỉnh nâng cao năng lực tổ chức điều hành, phối hợp triển khai các chương trình, các chính sách được kịp thời giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS và miền núi khắc phục những khó khăn trong cuộc sống.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, kịp thời chỉ đạo khắc phục khó khăn, hạn chế và kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Qua rà soát, Ban nhận thấy công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (lĩnh vực dân tộc) đều được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất tại các báo cáo giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp thu và ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc.

II. Về khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy còn hạn chế như:

- Một số chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc chưa được sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kịp thời¹.

- Thời gian gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh còn chậm trễ so với thời gian quy định, nội dung một số tờ trình còn nhiều sai sót².

- Công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, UBND tỉnh lại chưa đề cập đến công tác chỉ đạo ở lĩnh vực này tại báo cáo công tác của UBND tỉnh.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào báo cáo công tác cũng như báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, hàng năm kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Vì hiện nay, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt công tác dân tộc sẽ góp

¹ Kế hoạch số 458/KH - UBND, ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” tỉnh An Giang giai đoạn II (2021 - 2025).

² Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. (sau đó được thay thế bằng Tờ trình số 386/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023);

Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang. (sau đó được thay thế bằng Tờ trình số 540/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023)

Tờ trình số 979/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đó được thay thế bằng Tờ trình số 1141/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023)

phần xóa bỏ khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các dân tộc, các địa phương trong tỉnh, hướng đến phát triển bền vững”.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành trong việc xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo nội dung đăng ký trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ thời gian. Đồng thời, các nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết phải đảm bảo chất lượng, hạn chế điều chỉnh để công tác thẩm tra của Ban Dân tộc nói riêng và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung được thực hiện theo đúng kế hoạch.

3. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo rà soát tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực dân tộc để qua đó đánh giá được thành tích đạt được, khó khăn chủ quan, khách quan và định hướng trong thời gian tới để đạt mục tiêu đề ra.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực dân tộc).

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến. / *Wkt*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-R.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiếc Hùng